

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอแสดงความประสงค์มอบทุนการศึกษา

เรียน รองอธิการบดี ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มูลนิธิอีออนประเทศไทย ร่วมกับ AEON 1% Club Foundation และ บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (ทั้งหมดนี้เรียกว่า “ผู้มอบทุน”) ขอแสดงความประสงค์มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายละเอียดการมอบทุนการศึกษา ดังนี้

ชื่อโครงการ	ทุนอีออนเพื่อการศึกษา
จำนวนทุนการศึกษา	ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 ทุน เป็นทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา มอบให้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มูลค่าทุนการศึกษา	70,000 บาท / ทุน / ปีการศึกษา
การมอบทุนการศึกษา	มอบเป็นเช็คเขียร์เช็คให้กับมหาวิทยาลัย โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุน
คุณสมบัติผู้ขอทุนการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ที่มีผลคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับดีเยี่ยม และศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือคณะที่เกี่ยวข้องเหมาะสม - มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา - มีความพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคม - ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องหรือทุนอื่นในขณะสมัคร ยกเว้นทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา และทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
วิธีการคัดเลือก	ผู้มอบทุนให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติผู้ขอทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น <u>หมายเหตุ</u> หลังจากที่มีมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้รับทุนแล้ว ผู้มอบทุนต้องการพบปะ เพื่อแสดงความรู้จักกับนักศึกษาผู้ถูกคัดเลือกก่อนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยการพบปะนี้ไม่มีผลประการใดต่อการพิจารณาคัดเลือก

<p>การคงสภาพ นักศึกษาทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาทุนต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษาทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ต่อภาคการศึกษา หากต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน จะถูกพิจารณาให้พ้นสภาพการรับทุน - นักศึกษาทุนต้องไม่มีผลการเรียนติด "I", "N", "U" หรือ "W" อันเนื่องมาจากผลการเรียนของนักศึกษาทุนเอง หากมี จะถูกพิจารณาให้พ้นสภาพการรับทุน
<p>การพ้นสภาพ นักศึกษาทุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หากพบว่ามี การปลอมแปลงเอกสารหรือข้อมูลในการขอทุนการศึกษา - หากผู้รับทุนลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในระหว่างปีทุนการศึกษา ที่นอกเหนือจากการเสียชีวิต หรือการจำเป็นต้องลาออกด้วยเหตุสุดวิสัย

ผู้มอบทุนมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการรับมอบทุนดังกล่าว และประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุพร วัชานเวทิน)

ประธานกรรมการมูลนิธิอีออนประเทศไทย

ผู้ติดต่อประสานงาน: นายกิตติศักดิ์ คงอุไร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2302-4400 ต่อ 18040 email: kittisakko@aeon.co.th